



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหอสมุดรัฐสภา
เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และสถานีการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่นำโดย ผศ.มณฑิพย์ จันทรแก้ว รองผู้
อำนวยการ และบุคลากร ในสถานีสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ การทำสมุดทำมือจากกระดาษหน้าเดียว พวงกุญแจ
จากเศษผ้าและยางรัดผมจากเศษผ้า
ณ โรงเรียนป่าเต็ง ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี





วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

นายอินทัช จันทรืพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศตัวแทนนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารอบประเทศไทย
ในการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge
2023 ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร



วันที่ 9 สิงหาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab



วันที่ 11 สิงหาคม 2566

สำนักวิทยบริการฯ จัดคอร์สพิเศษ
สำหรับดูแลบุตรหลานนักศึกษาปริญญาเอกชาวจีน
การจัดกิจกรรมงาน DIY งานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม
เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ที่ช่วยฝึกพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างสมวัย



วันที่ 16 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและคณะบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
โดยมี ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
และคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม ตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab



วันที่ 16 สิงหาคม 2566

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องสำนักวิทยบริการฯ จะมีการจัดสอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน และคณะผู้บริหาร
สำนักวิทยบริการฯผ่านระบบออนไลน์ ZOOM





วันที่ 25 สิงหาคม 2566

บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเชิญจาก สำนักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เป็นวิทยากร
ในกิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ในงานวิชาการนิทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนบางซวดอนุสรณ์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี